



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 21 มกราคม 2566

เรื่อง

1. 'รมว.เกษตร'บิณฑบาตหรือญี่ปุ่น
2. รัฐมนตรี 'เฉลิมชัย' ตะลุยแดนปลาดิบถก 3 ประเด็นหลัก เสริมแกร่งระบบ...
3. กรมชลฯสั่งรับมือฝนตกหนักได้20-25ม.ค.
4. สวนปาล์มเดือดร้อนราคาตก กก. 3 บาท
5. รัฐบาลชวนโหลด แอป'MOC Agri Mart' ซื้อสินค้าเกษตรโดยตรงจากเกษตรกร...
6. คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: ราคาปุ๋ยลดต่อ22-30%
7. ยสท.ช่วยชาวไร่ยาสูบสู้ต้นทุนพุ่ง
8. คอลัมน์: ถอดรหัสอาเซียน: แหล่งเรียนรู้ด้าน BCG ที่บุรีรัมย์
9. ยี่มออก!ปุ๋ยถูกลง22-30%
10. คอลัมน์: มองทั่วทิศเมืองไทย: เลี้ยงไก่วงแปรรูปอนาคตสดใส
11. EXIM BANK ผนึก5พันธมิตรยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราแข่งเวทีโลก

สื่อ

- ไทยรัฐ (กรอบข่าย)
ข่าวสด
มติชน (กรอบข่าย)
ไทยรัฐ (กรอบข่าย)
แนวหน้า
ข่าวสด (กรอบข่าย)
มติชน
เดลินิวส์
เดลินิวส์ (กรอบข่าย)
ไทยรัฐ (กรอบข่าย)
แนวหน้า

'รมว.เกษตร' บินหารือญี่ปุ่น

รมว.เกษตรฯบินจับมือญี่ปุ่นเสริมแกร่งระบบเกษตรและอาหารเชื่อมโยงตลาดส่งออกในภูมิภาค เปิดเผยเมื่อวันที่ 19 ม.ค. มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 ม.ค. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ นำคณะเดินทางไปร่วมหารือกับนายอัสสึชิ โนงะกะ รมช.เกษตรป่าไม้และประมงญี่ปุ่น (MAFF) ที่กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรในมิติต่างๆ ทั้งด้านการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารระดับภูมิภาค การอำนวยความสะดวกตลาดสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก ตลอดจนกรอบความร่วมมือในสถานการณ์โควิดกลับขึ้น

โอกาสนี้ รมว.เกษตรฯของไทยหยิบยกประเด็นหารือใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. ผลักดันการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารและปัจจัยการผลิตให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล นโยบาย มาตรการต่างๆ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเกิดเหตุวิกฤติ 2. สนับสนุนให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นรูปธรรม และส่งเสริมการปฏิรูประบบเกษตรและอาหารในภูมิภาคอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบการประชุมหารือระดับสูงด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไทย-ญี่ปุ่น (HLCD) ครั้งที่ 3 ที่กระทรวงเกษตรฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวที่กรุงเทพฯ

3. เร่งรัดกระบวนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการนำเข้ามังคุดของไทยและส้มของญี่ปุ่น และการเปิดตลาดสินค้าเกษตรรายการใหม่ ได้แก่ ส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งของไทยและข้าวกล้องญี่ปุ่น เพื่อให้ทั้งสองประเทศได้นำเข้าสินค้าเกษตรได้ง่าย และมีความหลากหลายมากขึ้น และเกิดความสัมพันธ์แบบ Win-Win กันทั้งสองฝ่าย ส่วนญี่ปุ่นได้หยิบประเด็นหารือร่วมกับไทยในเรื่องการจัดทำเอกสารความร่วมมือเกี่ยวกับแผนความร่วมมือเกษตรยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร (MEADRI) ญี่ปุ่น-อาเซียน รวมทั้งการส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรของญี่ปุ่น

“นับเป็นโอกาสดีของทั้ง 2 ประเทศที่จะต่อยอดแนวทางการร่วมมือด้านการเกษตรร่วมกันในเชิงลึกยิ่งขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมขยายความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคให้ยั่งยืนเราพร้อมให้ความร่วมมือตามแผน MEADRI ที่เสนอทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีอย่างเต็มที่ เนื่องจากมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ และ BCG ของไทย” นายเฉลิมชัยกล่าวและว่า นอกจากนี้ไทยยังเห็นด้วยในการออกถ้อยแถลงร่วมกับระบบการผลิตอาหารและการเกษตรยั่งยืนร่วมกับอีก 7 ประเทศตามข้อเสนอ MAFF ที่เสนอต่อที่ประชุม UN Food Systems Pre-Summit เมื่อ ก.ค.64 ที่ผ่านมา ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

รัฐมนตรี 'เฉลิมชัย' ตะลุยแดนปลาดิบ ถก 3 ประเด็นหลัก เสริมแกร่งระบบเกษตร-อาหาร เชื่อมโยงตลาดส่งออกภูมิภาค



จับมือกระทรวงเกษตรญี่ปุ่น - ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับนายอิตสึชิ โนนากะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงป่าไม้และประมงญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรในมิติต่างๆ ทั้งด้านการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารระดับภูมิภาค การอำนวยความสะดวกตลาดสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก ตลอดจนกรอบความร่วมมือในสถานการณ์วิกฤตฉบับขึ้น เพื่อต่อยอดแนวทางความร่วมมือด้านการเกษตร พร้อมส่งเสริมขยายความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคให้ยั่งยืน ณ กระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงญี่ปุ่น กรุงโตเกียว เมื่อสัปดาห์ก่อน

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

กรมชลฯสั่งรับมือฝนตกหนักได้20-25ม.ค.

เมื่อวันที่ 19 มกราคม นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยประชาชนภาคใต้ กรณีอาจได้รับผลกระทบมีฝนตกหนักระหว่างวันที่ 20-25 มกราคม ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่า ฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบี่ พัทลุง สงขลา ตรัง สตูล บัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากนั้น จึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก โดยเน้นย้ำให้เฝ้าติดตามและตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม ตลอดจนปรับการระบายน้ำให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ นอกจากนี้ ยังได้กำชับเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เพื่อเตรียมรับมือน้ำหลาก และเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ รถแบ็กโฮ รถขุด รถเทรลเลอร์ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เครื่องผลักดันน้ำประจำจุดพื้นที่เสี่ยงให้สามารถเข้าให้ความช่วยเหลือได้ทัน่วงที

สวนปาล์มเดือดร้อนราคาตก กก. 3 บาท

นายนครินทร์ บุญคง ตัวแทนเครือข่ายชาวสวนปาล์มสงขลา พร้อมคณะเดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาเพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ผ่านนายรุ่งโรจน์และสุพผ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จ.สงขลา นายนครินทร์เปิดเผยว่า ขณะนี้เกษตรกรเดือดร้อนราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำจากเดิม 12 บาทต่อ กก. เหลือ 3 บาทต่อ กก. ราคาปาล์มเดิมกระสอบละ 830 บาท ปรับขึ้นเป็น 1,700 บาท ขณะที่ลานปาล์มดิบปิดรับซื้อผลผลิต สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร จึงมาร้องทุกข์ถึง

นายกรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหา ทั้งนี้มีข้อเสนอ 4 ข้อ แก้ปัญหาราคापาล์มน้ำมันไม่ให้ต่ำกว่าต้นทุน ในราคาไม่ต่ำกว่า 5 บาท/กก. ลดราคาปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมีราคาไม่เกิน 800 บาท/กระสอบ พร้อมทั้งให้ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มจากประเทศเพื่อนบ้าน และให้นำน้ำมันปาล์มไปผลิตเป็นไบโอดีเซล เพื่อลดปริมาณน้ำมันปาล์มส่วนเกิน นายรุ่งโรจน์รับปากว่าจะนำข้อเรียกร้องทั้งหมดรายงานผู้บังคับบัญชาระดับสูงและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเร่งด่วนต่อไป.



บุกศาลากลาง นครินทร์ บุญคงตัวแทนเครือข่ายชาวสวนปาล์มสงขลา พร้อมคณะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ผ่านรุ่งโรจน์และสุพผ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จ.สงขลาเนื่องจากเดือดร้อนราคาปาล์มตกต่ำ ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา.

รัฐบาลชวนโหลด แอป'MOC Agri Mart' ซื้อสินค้าเกษตรโดยตรงจากเกษตรกร24ชม.

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนการส่งเสริมธุรกิจออนไลน์แก่ผู้ประกอบการรายย่อยในภาคการเกษตร เพื่อขายสินค้าถึงผู้บริโภคโดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด ผ่านแอปพลิเคชันชื่อ "MOC Agri Mart" สามารถซื้อขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคมีทั้งผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ร่วมกันดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" เพื่อพัฒนาภาคเกษตรไทยไปสู่เป้าหมายของการเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก

มากไปกว่านั้น แอป MOC Agri

Mart นี้จะเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ จากเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการไปถึงมือผู้บริโภคโดยผ่านกลไกการทำงานของเซลส์แมนจังหวัด(พาณิชย์จังหวัด) และเซลส์แมนประเทศ (ทูตพาณิชย์) ในการระบายสินค้าเกษตรตามฤดูกาลของแต่ละจังหวัด ในลักษณะ Pre-order ให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยกระจายสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดในแต่ละฤดูกาลได้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอป MOC Agri Mart ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS มาใช้งานฟรี! หรือเลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.mocagrimart.com ได้เช่นกัน

ข่าวสด

กรอมบาย

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: เสาร์ 21 มกราคม 2566

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11742

หน้า: 5(บนซ้าย)

Col.Inch: 6.95

Ad Value: 8,340

PRValue (x3): 25,020

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: ราคาปุ๋ยลดต่อ 22-30%



ราคาปุ๋ยลดต่อ 22-30%

ร.ต.จักราช ออคมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปุ๋ยเคมีราคาปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ซึ่งเป็นแม่ปุ๋ยที่เกษตรกรใช้ผสมปุ๋ยหรือใช้เพาะปลูกพืชแทบทุกชนิด ราคาเฉลี่ยภาคกลาง ลดลง 22% และปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) ซึ่งใช้มากในการเพาะปลูกปาล์ม น้ำมัน ราคาเฉลี่ยภาคกลาง ลดลง 30% เมื่อเทียบกับช่วงกลางปี 2565 ทั้งนี้ คาดว่าแนวโน้มราคาปุ๋ยจะปรับลดลงอีก ตามสถานการณ์ราคาในตลาดโลกที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

ยสท.ช่วยชาวไร่ยาสูบสู้ต้นทุนพุ่ง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) จ.พระนครศรีอยุธยา นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธ์งาม ผู้อำนวยการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) นายสิทธิพร ก้อนแก้ว รองผู้อำนวยการ และนายสมชาย กองกลม ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย ร่วมกันแถลงข่าวให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ยาสูบและผู้บ่มอิสระ โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตร้อยละ 50 ของต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เฉพาะฤดูกาล 2565-2566 ในวงเงิน โดยมีผู้จัดการสำนักงานยาสูบภูมิภาคและผู้แทนชาวไร่ยาสูบในสังกัด และผู้บ่มอิสระ เข้าร่วมฟังการแถลงข่าว

นายภูมิจิตต์กล่าวว่า ยสท.ห่วงใยชาวไร่ยาสูบ และผู้บ่มอิสระที่ได้รับผลกระทบภายหลังการปรับโครงสร้างภาษีแบบใหม่ ตามพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยาสูบ ประกอบกับปัญหาการแพร่ระบาดของนุหรี่ผิดกฎหมาย การแข่งขันทางการค้าในอุตสาหกรรมนุหรี่ต่างชาติ และจำนวนผู้สูบที่ลดลงตามนโยบายของรัฐ ทำให้ ยสท.มียอดจำหน่ายลดลง ส่งผลกระทบโดยตรงกับชาวไร่ยาสูบ และผู้บ่มอิสระ

จากการปรับลดโควตาการรับซื้อใบยา รวมถึงต้นทุนปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้น เช่น ค่าปุ๋ย ค่าการขนส่งและน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนั้นคณะกรรมการ ยสท.จึงอนุมัติการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตร้อยละ 50 ในวงเงิน 56.16 ล้านบาท

“วิธีการให้ความช่วยเหลือ จะจ่ายเงินสนับสนุนให้กับชาวไร่ บ่มเองและผู้บ่มอิสระ เมื่อนำใบยาเวอร์จิเนีย ใบยาเบอร์เลย์ ใบยาเตอร์กิชมาส่งขายให้ ยสท.แต่ละครั้ง แต่ไม่เก็บโควตาที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งได้มอบอำนาจให้ผู้จัดการสำนักงานยาสูบส่วนภูมิภาค ในจ.เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ สุโขทัย เพชรบูรณ์ บ้านไผ่ นครพนม และหนองคาย เป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เริ่มรับซื้อใบยาในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ ส่วนการสนับสนุนอีกร้อยละ 50 ที่ ยสท.ขอจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในวงเงิน 56.16 ล้านบาท ขณะนี้คณะกรรมการ ยสท.อนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างนำเสนอต่อกระทรวงการคลังเพื่อดำเนินการต่อไป” นายภูมิจิตต์กล่าว



แหล่งเรียนรู้ด้าน BCG ที่บุรีรัมย์

“ถอดรหัสอาชีพ” เสาร์ที่ 21 ม.ค. 2566 นี้มาเริ่มดูกันที่... ใครสนใจอยาก เรียนรู้ด้านBCG เรื่องการทำนายนอกประสงค์จากสมุนไพรและพืชต่าง ๆ การเผา



ถ่านกัมมันต์จากเศษขยะเหลือทิ้ง และการทำปุ๋ยมัดย้อม รวมถึงเรียนรู้การปลูกกล้วยในระบบปิดและการแพทย์ ถ้าไปเที่ยวแถวบุรีรัมย์ลอง

ไปดูที่อุทยานเรียนรู้ “เพ ลา เพลิน” ซึ่งที่นี่ก็มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรและมีฐานกิจกรรมเรียนรู้เรื่องดังกล่าว และในช่วงนี้ที่นี้ก็ยังเป็นช่วงคอนเซ็ปต์หมุ่มวลดอกไม้ “Flowers of Fantasy” ด้วย ข้อมูลเพิ่มเติมตรวจสอบได้ที่ Facebook : www.facebook.com/PlayLaPloen

ยี่มออก!ปุ๋ยถูกลง22-30%

●สต็อก1.35ล้านตันไม่ขาดแน่

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ราคาและปริมาณปุ๋ยเคมี พบว่าปีนี้ราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ซึ่งเป็นแม่ปุ๋ยที่เกษตรกรใช้ผสมปุ๋ยหรือใช้เพาะปลูกพืชแทบทุกชนิด โดยมีราคาเฉลี่ยภาคกลาง ลดลง 22% และปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) ซึ่งใช้มาก

เวลาเดียวกันของปี 64 ประมาณ 14% ทั้งนี้ เมื่อปริมาณปุ๋ยมีมากตลาดมีการแข่งขันกันสูง ผู้ผลิต ผู้นำเข้าต่างก็ปรับลดราคาปุ๋ยลงเพื่อระบายสต็อกที่มีอยู่ออกไป ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร นอกจากนี้คาดว่าแนวโน้มราคาปุ๋ยจะปรับลดลงอีกตามสถานการณ์ราคาในตลาดโลกที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง



ส่วนการลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้รับฟังสถานการณ์การจำหน่ายปุ๋ยในพื้นที่ซึ่งในด้านราคาสหกรณ์ฯ ยืนยันว่าได้ปรับลดลงแล้ว ส่วนด้านปริมาณก็ไม่มีปัญหา แม้ว่าขณะนี้สหกรณ์หรือร้านค้าปุ๋ยทั่วไปมักจะไม่มีเก็บปุ๋ยไว้ในสต็อกมากนักเนื่องจากราคามีแนวโน้มที่จะปรับลดลงไปอีก แต่เมื่อเกษตรกรมาสั่งซื้อปุ๋ยที่สหกรณ์หรือร้านค้าทั่วไปก็สามารถสั่งปุ๋ยจากผู้ผลิต ผู้นำเข้าให้ได้ตามปริมาณที่ต้องการ ซึ่งผู้ผลิต ผู้นำเข้าก็พร้อมที่จะส่งมอบปุ๋ยให้โดยเร็ว ดังนั้นจึงไม่น่าเป็นห่วงใน

ในการเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน ราคาเฉลี่ยภาคกลาง ลดลง 30% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงกลางปี 65

สำหรับราคาที่ปรับลดลงส่วนหนึ่งมาจากการที่กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งรัดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้าจำหน่ายปุ๋ยมาจำหน่ายให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 65 เป็นต้นมา รวมทั้งการเชื่อมโยงการนำเข้าปุ๋ยจากประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกอย่างซาอุดีอาระเบีย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ได้นำคณะเดินทางไปพบหารือกับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและบริษัทผู้ส่งออกปุ๋ยรายใหญ่ที่สุดของซาอุดีอาระเบีย โดยฝ่ายซาอุดีอาระเบียรับที่จะจัดสรรปุ๋ยให้แก่ไทยตามปริมาณที่ต้องการ และได้มีการตกลงซื้อขายและส่งมอบปุ๋ยกันแล้ว

นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณการจำหน่ายปุ๋ยของผู้ผลิต ผู้นำเข้าทุกรายรวมกันในปี 65 เทียบกับปี 64 ลดลงประมาณ 35% ทำให้ปริมาณสต็อกปุ๋ยทั่วประเทศ ณ ต้นเดือน ธ.ค. 65 มีมากถึง 1.35 ล้านตัน มากกว่าช่วง

เรื่องของปัญหาการขาดแคลนปุ๋ย

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจะติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณปุ๋ยเคมีอย่างใกล้ชิดต่อไป หากเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้า สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายในหรือพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ.

มองทั่วทิศเมืองไทย

เลี้ยงไก่วงแปรรูปอนาคตสดใส

“ไก่วง” อาจจะเป็นสัตว์ที่ไม่คุ้นเคยนัก ทั้งรูปร่างหน้าตาที่แปลก ขนาดตัวใหญ่กว่าไก่ปกติทั่วไป แต่ปัจจุบันไก่วงเริ่มมีการเลี้ยงแพร่หลายมากขึ้น สร้างรายได้เป็นอย่างดีเป็นกอบเป็นกำ

โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่วงจ.คตยทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี นับเป็นฟาร์มไก่วงประสบความสำเร็จ มีการส่งออกไก่วง 1,700 กก. ไปยังประเทศเนปาล ถือเป็นรายแรกของประเทศ ส่งออกอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน

สอบถาม น.ส.ศรีสุนันท์ พวงอินทร์ อายุ 40 ปี ประธานวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่วง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่วงร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่วงในพื้นที่ เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานทั้งกระบวนการเลี้ยง กระบวนการผลิตเพื่อส่งออกไก่วงไปยังประเทศอื่นๆ โชนเอเชีย และยุโรป ระบบการเลี้ยงเป็นรูปแบบปล่อยเลี้ยงอิสระ (FREE RANGE) ทำให้ได้คุณภาพเนื้อไก่วงดี รสชาติของเนื้อนุ่ม จนเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ ทำให้มีการเลี้ยงหลากหลายสายพันธุ์

ส่วนราคาเนื้ออยู่ที่ 300-450 บาทต่อกิโลกรัม ไก่ไก่วงมีราคาสูงถึงฟองละ 80-100 บาท ส่วนขนขายได้ 1,000-2,000 บาทต่อกิโลกรัม ปัจจุบันด้านการเลี้ยงการผลิตไม่สูงมากนัก แต่ความต้องการของตลาดยังสูง เกษตรกรสามารถเลี้ยงจำหน่ายพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และลูกพันธุ์ได้ราคา

อยู่ที่ตามสายพันธุ์ ส่วนเนื้อไก่วงทุกส่วนสามารถจำหน่ายเป็นเนื้อสดหรือแปรรูป เช่น หอยจืดไก่วง, พะโล้ไก่วง, ไส้กรอกไก่วง และอีกหลากหลายเมนู

ขณะที่ไข่ไก่วงยังสามารถจำหน่ายเป็นปุ๋ยมูลสัตว์ ราคาสูงเพราะได้รับ



ความนิยมจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและผลไม้ โดยเฉพาะกลุ่มบอนสี และกล้วยา มีความต้องการไข่ไก่วงเป็นอย่างมาก

สำหรับเกษตรกรที่สนใจอยากมาศึกษาดูงานที่วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่วง จ.ราชบุรี หรือสอบถามได้ที่เพจเฟซบุ๊ก ไก่วงราชบุรี โทร. สอบถามเบอร์ 09-2924-9942.

สุจินต์ นฤภัย/รายงาน

EXIM BANK ผนึก5พันธมิตร ยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราแข่งเวทีโลก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน และศักดิ์พิทยานโนไพริลงนาม พร้อมด้วย นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นสักขีพยาน ระหว่าง ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (สภาหอฯ) สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในโครงการความร่วมมือเพื่อร่วมกันยกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยนำร่องกับนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในการนี้ว่า ยอมรับราคายางพารายังผันผวน ด้านการตลาดต้องมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เอ็กซ์ซิแมงก์ จึงพร้อมเติมทุนให้อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ขณะที่ บสย.พร้อมเข้ามากำกับประกันสินเชื่อ เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ คลังจึงพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายส่งเสริมภาคเอกชนยางพารา ผลักดันให้ไทยนับเป็นผู้ส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งของโลก อีกทั้ง

อุตสาหกรรมยางพารา โดยเฉพาะการผลิตในระดับต้นน้ำก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในประเทศจำนวนมาก

ทั้งนี้ นับเป็นการสานพลังครั้งสำคัญระหว่างแบงก์รัฐ กับภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อแก้ปัญหาและยกระดับการพัฒนาสินค้าเกษตรได้แก่ ยางพารา นำโดยสภาหอฯ และ สรท. กยท. และนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก เพื่อนำร่องยกระดับการพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้ายางพารา และเกิดการสร้างงาน เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีเกษตรกรและผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องมากถึง 1.7 ล้านครัวเรือน หรือกว่า 6 ล้านคนทั่วประเทศ และยังสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกยางพาราแปรรูปขึ้นต้นและการต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ยางพารา มุ่งส่งออกสูงถึงกว่าปีละ 6.8 แสนล้านบาท

นายอาคมกล่าวอีกว่าเนื่องจากมีการใช้ปัจจัยการผลิตในประเทศ (Local Content) สูงถึงกว่า 90% จึงกล่าวได้ว่า ยางพาราเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยสร้างและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนคนไทยอย่างแท้จริง โครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานของยางพาราและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อันจะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินและขยายธุรกรรมในอุตสาหกรรม

ให้ขยายตัว และมีส่วนสนับสนุนการเติบโตและการปรับตัวสู่เศรษฐกิจสีเขียวของภาคการผลิตและส่งออกรายการของประเทศไทยต่อไป โดยเฉพาะ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากระบบสถาบันการเงินได้มากขึ้น สะดวกขึ้นในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราและที่เกี่ยวข้องให้สามารถเริ่มต้นเริ่มปรับตัวสู่เศรษฐกิจสีเขียวหรือขยายธุรกิจเชื่อมโยงกับ Supply Chain ของโลกได้ รวมถึงให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการอย่างครบวงจรท่ามกลางโอกาสและความท้าทายจากสถานการณ์เศรษฐกิจและภาวะเปราะบางด้านสิ่งแวดล้อมของโลกและประเทศไทย

“ความร่วมมือในภาครัฐบาลคู่ขนานกับภาคเอกชนในครั้งนี้จะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดในมิติต่างๆ ทั้งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โอกาสทางธุรกิจ และเงินทุนของผู้ประกอบการทั้งระดับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา โดยเฉพาะ SMEs ซึ่งเป็นคนตัวเล็กในโลกธุรกิจ โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เชื่อมโยงกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจฐานรากและต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืน” นายอาคมกล่าว